

Từ 1975 tới nay, có một số người viết về Tác Giả Phạm Văn Phú, một tập thể huy trong ngành LLDB và Nghiệp Dù cũ. — San Jose có tờ báo cũng cho đăng bài của một sĩ quan cấp Tá, người lính viết một chi tiết hù dọa rất. Các cấp bậc của Tác Giả Phạm Phú đều được gọi tên một tên, và ông cũng đã nhiều lần nhận mùi thuốc bùi, cật lon, giáng chày, để cho có đủ... "khi vinh lúc nhũc" của một đội binh nghiệp. Huy hiệu của Phạm Văn Phú đã được mang người lính khác nhau. Ông đã chết nên... người trẻ nhà văn Phạm Huyền, người cũng đeo băng Dù trên ngực áo nhà Tác Giả Phạm Phú, và đã sống cùng ông trong những ngày cuối của 1974-1975, là hình một lần lên tiếng bệnh viện cho cấp thể huy cũ khi ông Phú bị chết trích. Nhà văn tiến bộ Nguyễn Đông Thành, đeo cấp Trung Úy từ năm 1947 và là một cây viết chủ lực của quan trọng thông tin Đệ Nhị Cộng Hòa và các tờ báo được đến tận hai người hiện nay. Ông đã đúc kết về Tác Giả Phạm Văn Phú (Đội Đội Trại và Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 5 Nghiệp Dù năm 1953 tại Đỉnh Biên Phủ) qua tài liệu khách quan nhất của những người ngoài quốc có thẩm quyền và tiếng nói của họ có đủ giá trị để chúng ta suy nghĩ.

Trên Những Đường

Dù rằng có nhiều và không thể thiếu sót là làm theo như trên, Tiểu Tác Giả Phạm Văn Phú, K8DL, Tiểu Lữ Đoàn Quân Đoàn 2 và Quân Khu 2, vẫn không chịu được trách nhiệm và việc bị một miền Tây Nguyên và do thế tạo ra điếu kiện thu nhập cho Cộng quân tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa một cách mau chóng và dễ dàng hơn cả đội lính hoang đường nhất của bọn Chóp Bu CSBV. Đó là những đơn vị nhất trí của người Việt Nam trên nền Cộng Sản ngoài, trong vào năm đầu bán thập niên 1970. Những đơn vị như thế quy là rút thu nhập vào hội đó, tức là trong khi người ta chết bị mất mùa và phần đóng góp của Tiểu Tác Giả Phạm Văn Phú vào cuộc rút quân khỏi vùng Tây Nguyên, một cuộc hành binh đã bị ghi nhận là tiểu đoàn hoạn nạn, tiểu đoàn chuồn bay, và tiểu đoàn chết.

Những rồi thì tiếng phẫn sự thực dần dần được phơi ra. Người ta chết của bị mất một đống, một chính xác, những cũng đã bị mất rồi được vài ba số việc có thể chứng minh rằng Tiểu Tác Giả Phạm Văn Phú trên thế không có trách nhiệm gì hết trong cuộc rút quân khỏi số ngày 13/3/75 ở Pleiku. Cuộc rút quân này do chính Tiếng Tiếng Nguyễn Văn Thiệu quy định về mặt cách và quy định hơn cả về Tiếng Tiếng Lữ Đoàn QLVNCH. Trung Tiếng Tiếng Thiệu đã đích thân ra Nha Trang gặp Tiểu Tác Giả Phạm Văn Phú, mang theo Đội Tiếng Tiếng Cao Văn Viên, Tiếng Tiếng tham Mưu Trại Tiếng Tiếng, để đích thân trực tiếp quy định rút quân cho Tác Giả Phạm Phú thi hành.

Với thể cách là Tiểu Lữ Đoàn của một Quân Đoàn trong QLVNCH, Tiểu Tác Giả Phạm Văn Phú dĩ

Phong Cách Anh Hùng Của Tội Ng Phạm Văn Phú

Tác Giả: Nguyễn Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

nhân không được phép chấp hành lệnh của Tội Lệnh và Tội Tham Mưu Trừng. Nhưng Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú cũng không tuân hành: học là vì chính ông tở khởc; học vì Tội Ng Thiệu, Đới Tội Ng Viên ngời rởng Tội Ng Phú sỏ không ngoan ngoãn vâng lờ. Ngởi đởng ra thi hành lờnh rút quân khởi vùng Tây Nguyên là mỏt Đới Tá mỏi đởc thăng cấp Chuởn Tội Ng, Đới Tá BĐQ Phạm Duy Tỏt, đở lãnh chỏc Tỏ Lờnh Phó Quân Khu 2, và Tội Ng Tỏ Lờnh đởc đởt trong tình trỏng bỏt khiởn đởng vì lý do sỏc khởe, tở ngày 14/3/75 đởn ngày bỏ Trung Tội Ng Trỏn Văn Đôn, Tội Ng Trỏng Quỏc Phòng mỏi nhỏn chỏc, bỏt giam vì tởi bỏ mỏt vùng Tây Nguyên!

[...]

Nhỏ vỏy khi cuỏc rút quân khởi miởn Tây Nguyên đởc thỏc hiởn theo lờnh trên, Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú trên thỏc tở chỏng còn là Tỏ Lờnh Quân Đoàn II và Quân Khu II, nên không có trách nhiỏm gì vỏ cuỏc hành binh tở sát mà Thiệu Tội Ng tuyỏt nhiên không tham đỏ vào bỏt cỏ mỏt giai đỏn nào, tở quyỏt đởnh, thiỏt kỏ, đởn viỏc chuởn bỏ và thỏc hiởn. Tuy nhiên dù không đỏ phỏn trách nhiỏm trong viỏc bỏ mỏt vào tay đởch mỏt phỏn lãnh thỏ Quỏc Gia, Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú vỏn khỏng khỏai tở xỏ khi thỏy rỏ là đới cuỏc đã tỏm thỏi không còn cách nào cỏu vắn nỏa, vì Tội Ng Đỏng Văn Minh đã lỏm đởng quyỏn Tội Ng Tỏ Lờnh mà bỏt toàn quân phỏi buông súng, nỏp mình cho giỏc Cỏng.

Ngởi thỏt bỏi anh hùng Phạm Văn Phú tở sát chỏng phỏi là vì sỏ giỏc Cỏng bỏt đởc và hành hỏ trỏ thù. Nỏu muỏn, Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú cũng có đở khỏ năng đở đào thoát ra nỏỏc ngoài mỏt mỏt cách ung dung nhỏ mỏt sỏ đởng các vỏ cỏu Tỏng Lãnh khác, chỏ không đởn nỏi phỏi chỏu nhỏc trong tòa Đới Sĩ Hoa Kỏ nhỏ mỏt sỏ ngỏỏi khác...hay phỏi đỏp lên đởu đởng bào mà tranh lỏy mỏt chỏ ngỏi trên chiỏc trỏc thăng đỏp trên mỏt mái nhà nhỏ ông Bỏ Trỏng Quỏc Phòng, kỏ mỏi tuởn trỏỏc còn tởng giam Tội Ng Phú vì tởi "Không dám hy sinh chiởn đởu và bỏ chỏy trỏỏc quân đởch"!

[...]

Viỏc Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú đởn cỏ quan D.A.O. gỏp Tỏng Mỏ Smith đở chỏ xin đởc mỏt chỏ trong mỏt chuyỏn bay di tởn cho mỏt ngỏỏi con ông, tác giỏ sách Decent Interval không khen các Tỏng khác là thỏc thỏi, và cũng không chỏ Thiệu Tội Ng Phạm Văn Phú là gỏn đỏ. Ông chỏ viỏt thêm mỏt câu ngỏn, đới ý là Tỏng Phú tở sát ngay sau khi Cỏng sỏn trỏn vào Sài Gòn, và thỏ hỏi cuỏi cùng đỏ bỏ nhỏ viỏn Grall.

Phong Cách Anh Hùng Của Tờ Ng Phỏm Văn Phú

Tác Giả: Nguyän Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

Nhäng mät täm hình in trong täp än hä käp ä giäa quyän Sauve Qui Peut (bän tiäng Pháp cäa sách Decent Interval) äi "näi" hä ông Frank Snepp nhäng đäi u ông cän viät ra mà vän nói lên đä c, vä tiät thäo và tinh thän trách nhiäm cao đä cäa mät Phỏm Văn Phú đä quyät tâm tä sät đä đä c chät väi äng tâm thanh thän chä không đängh chäy thoät läy thân khi đät nä c läm nguy. Đó là bäc än hä kä niäm mà Tờ Ng Smith chäp väi Tờ Ng Phú täi cä quan D.A.O. ngày 27/4/1975. Tờ Ng Smith lúc đó phä trách viäc xäp häng äu tiên cho nhäng ngäi đä c coi là có liên hä väi Hoa Kä cùng väi viäc än đänh giä giäc, än lät cäa các phi vä di tän. Ông ta bän đän mäc không có thäi giä đä ăn, nên sä kiän Tờ Ng Smith bä ra vài chäc phút đä tiäp chuyän và chäp än hä läu niäm väi Tờ Ng Phú, chäng tä hai ngäi có tinh thần thiät läm. Näu cũng tham säng sä chät, Tờ Ng Phú có thä xin ä mät ngäi thân väi mình nhä thä hàng chäc chä cho cä gia đänh ung dung ra đäi.

Nhäng ngäi thät bäi anh hùng Phỏm Văn Phú còn đä liäm sä đä không đängh cú mät säng hän; ông chä häi xin Tờ Ng Smith mät chä duy nhät cho mät cäu con trai cäa ông, ý hän là đä giä cho hä Phỏm còn có ngäi näi đäi. Hành đäng tä giät mình đä chät theo Quäc Gia và Quân Läc Viät Nam Cäng Hòa bä bäc tä đä đä c quyät đänh tä lúc Thiäu Tờ Ng Phỏm Văn Phú tìm gäp Tờ Ng Smith đä ký thác "con cäi", chä không phäi là mät viäc liäu länh chä đä c nghĩ täi khi chiän xa Cäng sän đä häng häc tiän vä phäia Đänh Đäc Läp.

Träc Frank Snepp hän 20 năm, hai tác giä ngäi Pháp cũng đä có đäp đä tán thäng phong cách anh hùng cäa mät sĩ quan Nhäy Dù tên Phỏm Văn Phú, mät nhân vät mà ä ra hä không äu ý täi, vì đä chä có mät chäc vä khiäm nhäng (Tiäu Đoàn Phó mäi đä c đä bät) äi là sĩ quan ngäi bän xä cäa mät quân đäi mäi thành hình. Mät trong 2 tác giä đó là Đäi Tá Pierre Langlais, mät sĩ quan Pháp đä tä thú là có thành kiän xäu väi quân nhân Viät Nam.

Cho đän ngày Trung Úy Phỏm Văn Phú theo đän vä (Tiäu Đoàn 5 Nhäy Dù Viät Nam) nhäy xuäng tiäp viän läc äng G.O.N.O. trong vùng lòng chäo Đänh Biên Phä, Trung Tá Langlais còn giänguyên vän cái thành kiän xäu xa cäa ông ta. Langlais äi có än täng xäu đä c biät vä Tiäu Đoàn 5 Nhäy Dù Viät Nam, đän vä mà chính ông ta đä đäng trä vä Läc Läng Täng Trä Bä häi cuäi năm träc. Langlais có chäp äi đäu đäi vä y trong quyän Đänh Biên Phä do nhà xuät bän France-Empire phát hành năm 1963. Cũng trong täp ký sä đó, Langlais còn nhìn nhän räng ông đánh giá lính Viät Nam thäp...Nhäng cũng trong täp ký sä Đänh Biên Phä vä sau, Langlais äi dành ra đän hän 10 đän đä nói vä Tiäu Đoàn 5 Nhäy Dù VN, và đä c biät vä viên sĩ quan cäp Úy mang tên Phỏm Văn Phú, ngäi đä chä huy giäi giäng và chiän đäu đäng liät đän mäc làm cho Langlais phäi tä bä các thành kiän sai läm cäa mình vä tinh thän chiän đäu cäa chiän sĩ Viät Nam trên trän tủy n chäng Cäng. Đäi Tá Langlais viät đän ngäi vä sau trä thành vä Tänh cuäi cùng cäa Quân Khu II cäa näc Viät Nam Cäng Hòa:

Phong Cách Anh Hùng Của Tờ Báo Văn Phú

Tác Giả: Nguyễn Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

Ngày 2/3/1954, khi tình hình Biên Phòng đã nguy ngập tại mặt Bắc Trường Sơn Bộ Quân Lực Pháp (René Plevén) và tại Đỉnh Biên Phòng trở về, đã phải ra quyết định Hủy bỏ Liên Bộ để để nhường mặt đất biên pháp cho quân. Tờ báo Navarre ra lệnh thành lập Liên Đoàn 5 Nhảy Dù VN, Tiểu Đoàn 2/1 Kỵ Binh Nhảy Dù, và Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù, mà Tiểu Đoàn Trường Sơn Thiệu Tá Begeard, là một đơn vị trường sơn nổi tiếng nhất trong năm kháng chiến ở vùng Địch chiếm đóng. TĐ5NDVN nhảy xuống Đỉnh Biên Phòng trước tiên, vào buổi chiều ngày 14/3/1954. Nhảy dù thả, dù rơi mà a dù súng rơi và dù bị bác 105 ly. Địch bỏn dột dù đơn vị mặt phía thay đổi bãi nhảy mà y lộn.

Trung tá Langlais là Tiểu Lữ Nh là Tiểu Lữ Nh Phó Lực Lượng GONO trong năm toàn quyền trên thực tế, vì Địch Tá De Castries chỉ làm một vị trí của nhũ là...ký và chuyển đi những gì được Langlais đưa ra. Langlais vẫn có thành tích nổi bật quân nhân người Việt, nhất là với TĐ5NDVN, mà chính ông ta đã "trở về" trước đó hơn 2 tháng. Nên ông đã được tính là xé lẻ ra để bổ sung cho này cho nó, chứ không sợ được nguyên cả tiểu đoàn như một lực lượng xung kích.

Ngày mấy giờ sau khi nhảy xuống, một đơn vị của TĐ4NDVN đã bị bị phá cho một đơn vị Lê Địch để tiếp cận lực lượng trường sơn giết chết Gabrielle; cuộc hành quân không được được kể quở nên Langlais càng nghi ngờ khả năng và tinh thần chiến đấu của lực lượng và giờ để n tăng vọt. Những Langlais đã bắt đầu nhìn TĐ5NDVN với con mắt khác hơn ngay vài hôm sau. Cùng với TĐ6ND của Thiệu Tá Begeard, TĐ5NDVN được giao cho trường sơn giết Eliane IV ở phòng tuyến thứ 2, nhiệm vụ và a nhiệm vụ và a nguy hiểm, là tự chôn mình dưới và hạ lực để ch. Cả 2 tiểu đoàn đóng ở gần đơn vị, TĐ6 giết mặt Tây, TĐ5NDVN giết 2 mặt Đông và Nam.

Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn có thể và bỏn trước xé bỏ tất cả ngày đêm bởi các xạ thủ để ch rình rập thực tế trường sơn phía dưới di. Thiệu Tá Tiểu Đoàn Trường Sơn tình nguyện trường sơn và trí nguy hiểm đó, chiến sĩ tiểu đoàn đào đắp xong công sự và đưa đưa giao thông hào trong một thời gian kể lực; Langlais bắt đầu nghĩ khác về khả năng và tinh thần phục vụ của những quân nhân Việt Nam, đang ép lòng chấp nhận quy định cho huy của người Pháp vì đang cần đơn vị để minh giải đơn!

Hội y, Trung Úy Phạm Văn Phú là sĩ quan người Việt Nam được nhũ t nhiệm vụ để đi trong TĐ5NDVN và cũng là Địch Địch Trường Sơn được nhũ t mang cấp bậc Trung Úy, 2 Địch Địch Trường Sơn khác là Địch Úy Armandi, Rouault, và Địch Địch Phó tá m lĩnh.

Ngày 24/3/54, TĐ5NDVN được tăng cường thêm Địch Úy Alian Bizzard, một quân nhân Tùy Viên

Phong Cách Anh Hùng Của Tội Ng Phạm Văn Phú

Tác Giả: Nguyễn Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

Công an mật Tội Ng Phạm Sài Gòn đã xung phong ra mặt trận, do thâm niên công bố, ông được cử làm Tiểu đoàn Phó TĐ5NDVN, rồi chịu trách nhiệm trận giết 2 công nhân H.6 và H.7, trong tập đoàn công nhân Huguette, mà nhiệm vụ báo về các phi đội còn dùng được. Đội Ủy Bizzard mang theo máy trung đội 2 Đội I và IV; trong khi Ủy Đội I và III được biệt phái cho công nhân Dominique, Éliane, và Isabelle; lính Báo Phi Dominique I báo tràn ngập. Đội I và III của TĐ5NDVN tăng phái còn 10 người chỉ và tập Tiểu đoàn Báo.

Tình hình hai tay tuy tập vụ ng dân mật Navarre và Cogny chỉ còn được mặt việc là đưa lên đưa nhau; Langlais luôn miệng réo hét Bruno (ám hiểu của Begeard) dân Dédé (Botella), đội trưởng viên tinh thần hội giết vụ ng đội Éliane IV, vì đội mặt công nhân là Đội Báo Doanh của De Castries cũng mặt luôn. Tuy rằng phải chia sẻ với TĐ6 của Begeard cái nhiệm vụ tập thể đó, TĐ5NDVN, đã mặt đi Đội I và III, và chỉ số đội trưởng non phân nửa quân số còn lại. Langlais gọi nhiệm vụ cho Bizzard chỉ Tiểu đoàn Phó hàm đội ông ta mang Đội I đi trận giết công nhân H.6, trong khi Trung Ủy Phú được tôn vinh báo ng mặt trận trách không tập vụ ng xấp xỉ 1 đội đội là trận giết đội của Opéra và thi tập tập thể chỉ trong kho ng giết các công nhân Huguette I và Épevier.

Trong tháng ng tu n tháng 4/54, tình hình ngày càng tập thể hơn. Ngày 14/4/54, Langlais báo cáo là chỉ còn 3000 quân khi n đội ng vì ông không thêm tính tập các phần tập đã mặt mặt tinh thần chỉ n đội. — đội n này trong sách Đội Biên Phạm, tác giả nh n mặt nh rằng tập tập ng đóng công nhân Éliane IV (TĐ6ND và TĐ5NDVN) và n giết vụ ng tinh thần, và họ đã nh tập quy tập số ng chỉ tập và nhiệm vụ.

Hôm sau, ngày 15/4, Đội Tá De Castries được thăng Tiểu Tội Ng Phạm, hai Trung Tá Langlais và Ladande cũng được thăng mặt công, cũng nh mặt sĩ quan khác trong số có Trung Ủy Phạm Văn Phú.

Ngày 19/4/54, Đội Ủy Phú được thay thế bởi Đội Ủy Bizzard, ông này được tập nh rút khỏi công nhân H.6 đêm hôm trước, Đội I và I gọi 200 chỉ còn có 80 người đội ng vụ ng đội tập đội của Opéra thay thế Đội I và II, rồi Đội Ủy Phạm Văn Phú được tập biệt lên chỉ Tiểu đoàn Phó ngày 26/4.

Vào tập đội của tập, tình hình Đội Biên Phạm rõ ràng là vô tập ng công nhân. Sau gọi mặt tháng tập quân không tính đội, 3 Trung Đoàn chỉ đã phá hu tập được toàn bộ phi đội; gọi quy tập tập 3 đội tập của trong số đội tập của Opéra, mà Đội Ủy Phú đã giao tập cho Đội Ủy Bizzard 5 ngày trước.

Phong Cách Anh Hùng Của Tác Giả Phạm Văn Phú

Tác Giả: Nguyễn Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

TĐ5NDVN chỉ còn sót lại 200 chiến sĩ, vì ngoài Đäi Đäi II (không toàn vẹn), Bä Chä Huy chỉ số đông vài chục người còn lại của 3 đäi đäi đã tan vỡ. Quân số đã hao hụt quá nửa, nhưng TĐ5NDVN lại phải trách nhiệm về những người gặp bäi, là một minh chứng cho sự dũng cảm, án ngữ phía trước cho TĐ6ND (Tiäu Đoàn Träng Mã là Thiäu Tá Bächignac) giữ liên lạc với Bä Chä Huy Trung äng. Đä làm cái việc không thể làm nổi là ngăn chặn không cho địch quân (đông gấp mấy chục lần) vượt sông mà xâm nhập khi Trung Tâm, sót 200 chiến sĩ TĐ5NDVN chỉ däc tăng cường với mấy chục chiến sĩ còn lại của Tiäu Đoàn 2/1 Kä Binh Nhäy Dù do Đäi Úy Guillemint chỉ huy. Những lúc äng tä thä và vän làm tròn nhiệm vụ cho tới sáng sớm ngày 7/5/54. Mọi người trước đó, hai đäi đäi lính Lê Đäng gặp đän tiếp viện cho TĐ5NDVN, nhưng họ phải mất 3 giờ mới đän đäc Chä Huy Sĩ của Thiäu tá Botella, và chỉ còn không quá 20 chiến sĩ!

Đän hàng sáng, Đäi Úy Phạm Văn Phú mở cuộc phản kích với sót 100 tàn quân của mấy đän vỡ họp lại, đánh chặn chiến tuyến 1 chiều 20, nhưng cũng giành lại được hơn 100 thùng gạo. Những người thì mũi xung phá y bä gãy, nhiều chiến sĩ và 3 sĩ quan (Đäi Úy Guillemint, Thiäu Úy Lafanne, và Đäi Úy Phạm Văn Phú) nằm liệt bä đän địch quät ngã. Thiäu Úy Mackowak, sĩ quan địch nhất còn sống cùng vài chục chiến sĩ TĐ5NDVN tiếp tục chiến đấu trong khúc đäa đä däi sườn đäi phía Đông Nam. Đäch chän bäc vì mức thương vong quá cao; nhưng mấy chục phút sau, trận đánh dứt điểm tiếp diễn, lần này với loại vũ khí du tiền địch số đông trên chiến trường VN (mät thä súng cối có nhiều nòng và bắn tiếp đäng hàng loạt đän), và căn cứ chỉ huy của TĐ5NDVN thất thủ lúc 9 giờ sáng ngày 7/5/54.

Trên đây là tóm lược các đän nói về TĐ5NDVN, và về Đäi Úy Phạm Văn Phú trong quyän Điän Biên Phủ của Đäi Tá Pierre Langlais, người thực sự chỉ huy lực lượng G.O.N.O. ä Điän Biên Phủ trong thời gian TĐ5NDVN tham chiến tại mặt trận đó. Đäi Tá Langlais đã đích thân ra trận, đã chính mắt nhìn thấy, hay đã được báo cáo tình hình trận chiến, nên chắc chắn là biết rõ tất cả sự thật. Viên Đäi Tá Pháp đó đã tiếp mang những thành kiến không tốt với chiến trường VN, nên chắc chắn không có ý nói sai đä ca ngợi chiến sĩ Việt Nam trong TĐ5NDVN nói chung, và viên Đäi Úy anh hùng Phạm Văn Phú nói riêng. Về chäng, tác giả tiếp hợp ký Điän Biên Phủ cũng chỉ thuật lại các sự việc, như tác giả quyän Decent Interval về sau, chỉ không trực tiếp khen chê gì nhân vật Phạm Văn Phú.

Cũng như Đäi Tá Pierre Langlais, người viết quyän La Bataille de Dien Bien Phu (xuất bản ở Paris cuối 1963) cũng là một sĩ quan cao cấp, tiếp tục tham chiến ở mặt trận đó suốt từ đầu đến cuối. Ông Jules Roy về sau được phép truy cập vào Bộ Chỉ huy thu thập tài liệu để kiến toàn bộ sách của ông (gäi là pho vì dày đến 624 trang), nên về mặt nghi ngờ là có thiện cảm với phe thắng trận ở Điän Biên Phủ. Sự nghi ngờ đó không phải vô căn cứ, qua thuật tác giả La Bataille de Dien Bien Phu đã đưa ra khá nhiều hình ảnh và luận điệu có lợi cho phe đó. Tuy nhiên trong các

Phong Cách Anh Hùng Của Tội Ng Phạm Văn Phú

Tác Giả: Nguyễn Đông Thành
Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 13:09

đoàn rũi rác trên mặt y chố c trang nói vồ dĩ n tĩ n m y tr n đánh t sau ngày các c dĩ m Béatrice I, II, và III th t th (đêm 13/3/54), Jules Roy cũng ghi nh n t ng t nh Pierre Langlais (khá chi ti t h n vì vi t dài h n) vồ các chi n tích c a TĐ5NDVN, và nh t là vồ phong cách anh hùng c a Ti u Đoàn Phó Phạm Văn Phú. Vồ tr n đánh đ t dĩ m đêm mùng 6 r ng mùng 7/5/54 nh m vào c dĩ m Éliane IV, Jules Roy b tíc thêm các chi ti t đ i đây:

Xồ chi u ngày 6, đồ ch pháo kích kồ ch li t c dĩ m Éliane IV. Áp đ ng chi n thu t ti n pháo h u xung, đ n 18 gi 30, đồ ch m i t n kích, lồ c lồ ng c a c ng quân là Trung Đoàn 98. Bồ ch Huy TĐ5NDVN chồ còn sồ đ ng đồ c kho ng 200 chi n sĩ đã m t nh sau m t tu n lồ chi n đ u, đ n đồ c đã gồ n c n mà xin ti p tồ không đồ c. Thi u Tá Botella ra lồ nh cho chi n sĩ kháng cồ bồ ng súng c i và đ i bác không gi t, nh ng xồ thồ phồ i ti t ki m t ng viên đ n m t, nên đồ ch quân v n ti n đồ c lồ i gồ n. Trong thồ u thồ ng rồ t, Trung Đoàn 98 v n phồ i dè đ t t i đ a; đây là lồ n đ u tiên hồ sồ đ ng đồ ng dĩ n tho i vô tuy n n i li n vác đ i dĩ v i Chồ Huy Sĩ Trung Đoàn!

Chi n sĩ TĐ5NDVN chi n đ u cồ c kồ dũng li t, đ n 21 gi Đ i Úy Phạm Văn Phú chồ còn có 30 ngồ i đồ chồ huy, hồ b n đ n nòng súng nóng bồ ng, và đồ ch tràn vào nhồ thác nhồ ng chồ ng ai chùn lồ i. Hồ tồ chi n đồ giảnh gi t v i đồ ch tồ ng đ n đ a đ o; lồ y súng c a ngồ i đã chồ t đồ b n vồ phía nhồ ng tên đ i nón c i đ an bồ ng nan tre. Mồ t lo t đ n súng c i liên châu (nhồ Tow mà thô h n) nã vào, đ t bồ cày tung lên và đồ p xu ng ông Ti u Đoàn Phó vồ a bồ đ n ngã.

Trên đồ nh tr i vồ a rồ ng sáng, tr n cồ n chi n v n ti p dĩ n trong ru t dĩ Éliane IV. Quân đồ ch tràn ngồ p khồ p n i, nhồ ng phép lồ là c dĩ m Éliane IV v n còn cồ m cồ. Theo lồ nh Đ i Tá Langlais, Trung Tá Lemeunier, Tồ Lồ nh Bán Lồ Đoàn Lê Đồ ng sồ 13, dĩ ti p cồ u Éliane IV nhồ ng không kồ p. Vì trong căn cồ u chồ huy đồ y nhóc thồ ng binh. Thi u Tá Béchignac không đồ ng ý xin bồ n lên đ u mình và h n 10 ngồ i còn vồ ng tay súng bồ b t làm tù binh lúc 9 gi sáng!

Tác giồ quy n La Bataille de Dien Bien Phu bồ nghi ngồ là có thi n cồ m vồ i phe thồ ng tr n Đ i n Biên Phu. Tác giồ hồ i ký Dien Bien Phu xác nh n v n có thành ki n xồ u vồ i quân nhân ngồ i Vi t Nam nói chung và TĐ5NDVN nói riêng. Nhồ ng cồ hai tách giồ y đ u đã không thồ không ghi nh n phong cách anh hùng c a nhân vồ t Phạm Văn Phú, hồ i y còn là mồ t sĩ quan cồ p Úy, tồ c là nhồ cồ p h n hồ nhi u. Mồ t chi n sĩ chồ ng Cồ ng có phong cách anh hùng nhồ thồ, tồ thu mồ i bồ t đ u binh nghi p, tồ t nhiên không thồ chà đồ p lên ti t tháo và tinh thồ n trách nhi m cồ a mồ t Tồ ng Lãn, mà cú mồ t... nồ c ngồ i này quân tan, nồ c mồ t. Vi c thồ t bồ i, anh hùng Phạm Văn Phú tồ sát, đồ đồ c chồ t vồ i lồ ng tâm thanh thồ n chồ là vi c tồ t nhiên phồ i có cồ a mồ t nhà Tồ ng.